

BÁO CÁO

Kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Ba Tiêu

Thực hiện Công văn số 151/LĐTBXH ngày 5/7/2024 của Phòng LĐTBXH huyện Ba Tư về việc đề nghị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các Tiểu Dự án, Dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025. UBND xã Ba Tiêu báo cáo một số nội dung cụ thể như sau:

I. Công tác chỉ đạo điều hành và Tổ chức triển khai thực hiện

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Thực hiện theo chủ trương, chính sách của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của tỉnh, huyện về thực hiện các nội dung chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, UBND xã tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp toàn diện, phối hợp đồng bộ với Ủy ban MTTQVN xã và các Hội, đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các nguồn vốn, chương trình đã và đang đầu tư trên địa bàn xã; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua sản xuất, phát huy mọi nguồn lực, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương kết hợp với xây dựng chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Huyện uỷ, UBND huyện, các ban ngành đoàn thể của huyện và trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, sự kiểm tra, giám sát của HĐND nên việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã diễn ra thường xuyên, liên tục, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đến đối tượng thụ hưởng

UBND xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền để cán bộ và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của các cơ chế, chính sách đề ra trong chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thông qua hoạt động tuyên truyền, các buổi họp thôn, khu dân cư... những nội dung các văn bản của trung ương, của tỉnh về quy định việc hỗ trợ, định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2021-2025... liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và đã được nhân dân, đồng bào các dân tộc trong

xã nhận thức cao, trong quá trình tổ chức thực hiện có sự phối kết hợp đồng bộ giữa người dân với các cơ quan chức năng nên các dự án triển khai đều khá thuận lợi, sớm mang lại hiệu quả.

Công tác tuyên truyền đã được thực hiện đa dạng dưới các hình thức trực tiếp và gián tiếp thông qua các kênh và loại hình thông tin đại chúng. Các ngành đã có sự phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, có nhiều sáng tạo về hình thức và phương pháp tuyên truyền sâu rộng, kịp thời và hiệu quả như: tuyên truyền qua các hội nghị, các lớp tập huấn, các hội thi, phát tờ rơi, Pa nô, khẩu hiệu, bài viết, các cuộc trao đổi phỏng vấn lãnh đạo các cấp, các ngành trực tiếp chỉ đạo thực hiện từ huyện đến cơ sở.

3. Công tác lập kế hoạch thực hiện các dự án

UBND xã rà soát nhu cầu của nhân dân và căn cứ tình hình thực tế địa phương để xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn xã. Tập trung đầu tư các công trình thiết yếu, phát triển cây trồng: Cây Keo, cây tre lấy măng, cây Bưởi, cây Mít..., đầu tư phát triển đàn gia súc: bò địa phương; phát triển trồng cây gỗ lớn bảo vệ rừng đầu nguồn và đầu tư phát triển sản xuất lúa nước.

Cụ thể: Ban hành Công văn số 52/UBND ngày 8/3/2024 về việc về đăng ký mô hình phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2024; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 29/3/2024 về Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững;

4. Công tác tổ chức giám sát, kiểm tra của địa phương

UBND xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiến hành kiểm tra, giám sát các dự án trên địa bàn xã. Trên cơ sở kiểm tra, giám sát xác định được mức độ đạt được theo mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể so với kế hoạch đề ra; tìm ra các nguyên nhân của kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế để đưa ra các giải pháp phù hợp tổ chức thực hiện Chương trình đồng thời kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị đã tích cực chỉ đạo, phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện các chính sách, dự án, đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện trên cơ sở phạm vi hoạt động và chức năng, nhiệm vụ quy định. Các mục tiêu, nội dung, biện pháp giảm nghèo được đưa vào chương trình hoạt động, chỉ đạo các đơn vị và hội viên cơ sở có kế hoạch cụ thể giúp người nghèo phát triển sản xuất, tổ chức sản xuất.

II. Kết quả thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo

A. Kết quả thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất

Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 của UBND huyện Ba Tơ về việc Phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc

gia giảm nghèo bền vững năm 2023 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Cụ thể:

- Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo với tổng số vốn phân bổ là 365 triệu đồng, mô hình nuôi Bò lai sinh sản;

- Kết quả thực hiện:

+ Đã ban hành Quyết định thành lập Nhóm Cộng đồng nuôi Bò lai sinh sản thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu với 13/13 hộ tham gia. Trong đó có 01/13 hộ là hộ sản xuất kinh doanh giỏi chỉ tham gia và không được hỗ trợ ngân sách nhà nước của dự án.

+ Đã hoàn thiện dự thảo thuyết minh thực hiện dự án; đã trình Phòng lao động thương binh xã hội huyện, phòng NN&PTNT huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem, hướng dẫn, chỉnh sửa và đã hoàn thiện chuẩn bị trình đề nghị thẩm định.

+ Đã hoàn thiện dự thảo Dự toán kinh phí thực hiện dự án; đã trình Phòng lao động thương binh xã hội huyện, phòng NN&PTNT huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem, hướng dẫn, chỉnh sửa và đã hoàn thiện chuẩn bị trình đề nghị thẩm định.

+ Đang chờ Thẩm định giá, do thẩm định giá đã hết hạn.

B. Kết quả thực dự án đầu tư cơ sở hạ tầng

*Năm 2021: Không có nguồn vốn.

*Năm 2022: Không có nguồn vốn.

*Năm 2023: Không có nguồn vốn.

*Năm 2024: Không có nguồn vốn.

III. Đánh giá chung

Công tác triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững ở địa phương mang tính hợp lý cao, các chính sách giảm nghèo chung được tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ đến với nhân dân; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế nhân rộng mô hình giảm nghèo cho nhân dân đang triển khai thực hiện, các loại giống cây trồng vật nuôi đang được lựa chọn phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của nhân dân. UBND xã căn cứ nhu cầu nguyện vọng của nhân dân và sự cần thiết phải đầu tư các loại cây trồng phù hợp có hiệu quả kinh tế để tập trung đầu tư cho các hộ dân có nhu cầu, có ý chí vươn lên phát triển kinh tế.

Trong quá trình thực hiện dự án UBND xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị của những hộ

dân thụ hưởng. Công tác nghiệm thu các Chương trình, Dự án có sự tham gia của các phòng ban chuyên môn huyện và đại diện các ban ngành đoàn thể xã nên chất lượng Chương trình, Dự án đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo hàng năm còn nhiều hạn chế do điều kiện kinh tế của nhân dân còn khó khăn, thiếu vốn, trình độ thấp làm ảnh hưởng đến ý thức đầu tư phát triển kinh tế tăng thu nhập của hộ gia đình nên làm chất lượng hộ thoát nghèo chưa cao.

IV. Đề xuất, kiến nghị

Ba Tiêu là xã miền núi đặc biệt khó khăn, cơ cấu kinh tế thuần nông; sản xuất chính là trồng trọt, chăn nuôi theo quy mô hộ gia đình; là xã miền núi có đất đai nhiều nhưng chủ yếu là đồi núi nên có tiềm năng phát triển lâm nghiệp, trồng cây hàng năm và chăn nuôi gia súc với thế mạnh là trồng rừng nguyên liệu và chăn nuôi trâu, bò. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí còn thấp, kinh tế hộ gia đình khó khăn, chưa tự định hướng phát triển kinh tế hộ; bên cạnh đó còn một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước chưa chủ động vươn lên thoát nghèo. Vì vậy để khai thác và phát huy có hiệu quả các yếu tố nội lực, đất đai, lao động và vận dụng tốt cơ chế chính sách ưu tiên về phát triển nông nghiệp, nông thôn của nhà nước để thu hút đầu tư, sử dụng có hiệu quả đất đai, lao động để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân và giữ vững quốc phòng an ninh. UBND xã Ba Tiêu kiến nghị:

- Tăng cường nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng miền núi: Đường, trường, trạm, công trình thủy lợi... Tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục để từng bước thay đổi tư duy của đồng bào từ đó giúp nhân dân tự ý thức để vươn lên trong cuộc sống; đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống, sức khỏe cho nhân dân.

- Đầu tư phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế, tăng mức hỗ trợ để nhân dân có điều kiện phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững.

UBND xã Ba Tiêu kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Phòng LĐTĐ&XH huyện;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- Mặt trận và các đoàn thể xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Các trường thôn;
- Lưu: ./.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Ôi

